



ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) วิชาดนตรีสากล และ วิชาคณิตศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) วิชาดนตรีสากล และ วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย

ที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	นามสกุล	สาขาวิชาเอก
๑	นางสาว	ชนิกา	จอมคำ	ภาษาไทย
๒	นาย	คนัสนันท์	ก้อนแหวน	ภาษาไทย
๓	นาง	ขวัญเดือน	ใจกาวิิน	ภาษาไทย
๔	นางสาว	บุญยงุช	หล้าด้วง	ภาษาไทย

วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)

ที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	นามสกุล	สาขาวิชาเอก
๑	นาย	อานนท์	แก้วยศ	ชีววิทยา
๒	นาย	เจริญ	วงศ์ชุมภู	ฟิสิกส์
๓	นางสาว	เบญจมาพร	เสาร์เทพ	ชีววิทยา
๔	นางสาว	เพ็ญผกา	ไชยเครื่อง	เคมี
๕	นางสาว	นุชศริน	กันทา	ชีววิทยา
๖	นาย	สมศักดิ์	วงศ์วิชัย	ชีววิทยา
๗	นาย	จงกล	ทิพย์เลิศ	ฟิสิกส์
๘	นาย	วัชรเมธี	บึงทอง	ฟิสิกส์
๙	นาย	พีร์วิษณุ	ปัญญาดิบบวงศ์	ฟิสิกส์
๑๐	นางสาว	ธัญจิรา	บุญช่วย	ฟิสิกส์

วิชาดนตรีสากล

ที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	นามสกุล	สาขาวิชาเอก
๑	นาย	ศกร	โพธิ์สุวรรณรัตน์	ดนตรี

วิชาคณิตศาสตร์

ที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	นามสกุล	สาขาวิชาเอก
๑	นางสาว	พริตตา	ต้นทา	คณิตศาสตร์
๒	นางสาว	นิภาธร	สุนันตะ	คณิตศาสตร์
๓	นาย	เอกพล	สายคำมา	คณิตศาสตร์

๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา) วิชาดนตรีสากล และ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ความสามารถด้านวิชาเอก	๕๐ คะแนน	
	๑.๑ ความรู้ความสามารถวิชา ภาษาไทย	(๕๐ คะแนน)	- ความรู้ด้านภาษาไทย
	๑.๒ ความรู้ความสามารถวิชา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)	(๕๐ คะแนน)	- ความรู้ด้าน สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระ วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) สาระวิทยาศาสตร์ กายภาพ (ฟิสิกส์) สาระวิทยาศาสตร์โลกและ อวกาศ และทักษะกระบวนการ การแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์
	๑.๓ ความรู้ความสามารถวิชา ดนตรีสากล	(๕๐ คะแนน)	- ความรู้ด้านวิชาดนตรีสากล
	๑.๔ ความรู้ความสามารถวิชา คณิตศาสตร์	(๕๐ คะแนน)	- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๒	<p>ความสามารถด้านการสอน (สอบปฏิบัติการสอน ๑๕ – ๒๐ นาที ในสาขาวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) วิชาดนตรีสากล และ วิชาคณิตศาสตร์</p> <p>๒.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้</p> <p>๒.๒ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ สาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน</p> <p>๒.๓ ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อ พฤติกรรมผู้เรียน</p> <p>๒.๔ การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้</p>	<p>๕๐ คะแนน</p> <p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>(๑๐ คะแนน)</p>	<p>พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน</p> <p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างรายวิชา - ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับ แผนการจัดการเรียนรู้ - ความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ แผนการจัดการเรียนรู้ <p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน - ทักษะในการอธิบาย/ ถ่ายทอดองค์ความรู้ - เทคนิคและวิธีการชั้นนำเข้าสู่บทเรียน ชั้นการสอน ชั้นสรุป - การจัดการชั้นเรียน ไหวพริบปฏิภาณใน การแก้ปัญหา <p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะคำถามสามารถวัดความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ - ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด - คำถามสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและเหมาะสม กับวัยของผู้เรียน - ทักษะในการตอบคำถามของครู <p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอน สอดคล้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วัยของผู้เรียน - การใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด การเรียนรู้ที่ทันสมัย - ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	๒.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	(๑๐ คะแนน)	พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด และเนื้อหาวิชา - เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล - ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล
๓	คุณลักษณะส่วนบุคคล ๓.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงท่าวาจา	๒๕ คะแนน (๙ คะแนน)	พิจารณาจากการสัมภาษณ์ พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งกาย เรียบร้อย เหมาะสม - กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ - การใช้ภาษาในการสื่อสาร - การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
	๓.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการมีปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา	(๘ คะแนน)	พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมอารมณ์ - การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ - การตอบคำถามได้ตรงประเด็น - ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
	๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู	(๘ คะแนน)	พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู - อุดมการณ์ความเป็นครู - แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
๔	การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ๔.๑ ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง	๒๕ คะแนน (๑๐ คะแนน)	พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู - หลักสูตรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู
	๔.๒ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา	(๑๐ คะแนน)	พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานที่นำเสนอระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับโรงเรียน - จำนวนของผลงานที่นำเสนอ - ผลงานตรงกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	๔.๓ การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ	(๕ คะแนน)	พิจารณาจาก - การเข้าชุมชน - รูปแบบ วิธีการเข้าถึงชุมชน เช่น แจกใบปลิว - การร่วมกิจกรรมการมีจิตสาธารณะ - รูปแบบ วิธีการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือคนเดียว
	คะแนนรวมเต็ม	๑๕๐ คะแนน	

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน จะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคสูงสุด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบวัดความรู้วิชาเอกมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับคะแนนสาริตการสอน

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถวิชาเอก <u>ทุกวิชา</u>	๕๐ คะแนน	<u>สถานที่สอบ</u> ห้องประชุมชงโค อาคารเสริมคุณารัฐ
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสาริตการปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มผลงาน <u>วิชาภาษาไทย</u> <u>วิชาคณิตศาสตร์</u> <u>วิชาดนตรีสากล</u>	๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน	- วิชาภาษาไทย สอบห้อง ๕๒๓ อาคารภวนาภักดี - วิชาคณิตศาสตร์ สอบห้อง ๓๑๕ อาคารกาญจนาอนุสรณ์ - วิชาดนตรีสากล สอบห้องเกียรติยศ อาคารเสริมคุณารัฐ

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
ลำดับที่ ๑ : ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ลำดับที่ ๒ : ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ลำดับที่ ๓ : ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลำดับที่ ๔ : ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลำดับที่ ๕ : ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ลำดับที่ ๖ : ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ลำดับที่ ๗ : ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ลำดับที่ ๘ : ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๙ : ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลำดับที่ ๑๐ : ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.	สอบสาธิตการปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มผลงาน <u>วิชาวิทยาศาสตร์</u>	๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน	- วิชาวิทยาศาสตร์ สอบห้องประชุมชงโค อาคารเสริมคุณารัฐ
	คะแนนรวมเต็ม	๑๕๐ คะแนน	

ทั้งนี้โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จะประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว **ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.** เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หรือดูได้จากเว็บไซต์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม (<http://www.swt.ac.th>) ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมล สัตถุเดช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม